

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ข้อตกลงที่พีพี</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยไทยพร้อมเข้าเป็นสมาชิก"ทีพีพี" เตรียมยื่นใบสมัครทันทีหากมีการเปิดรับสมาชิกเพิ่ม ระบุหาก ไม่เข้าร่วมประเทศจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต</p> <p>ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมทีพีพีหรือไม่ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับผลดีผลเสีย อย่างรอบคอบ พร้อมเปิดห้องรับฟังความเห็นภาคประชาสังคม</p> <p>นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานเอฟทีเอ วีโอทีพี กล่าวว่า ทางกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าร่วมข้อตกลงที่พีพีโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เปิดเผยข้อมูลงานศึกษา ตัวเลข ผลได้ ผลกระทบ และต้องจัดให้มีเวทีวิชาการตีเบตข้อมูลเหล่านั้น จะต้องชี้แจงให้ได้ว่า ถ้าไทยเข้าทีพีพี จะต้องยอมรับการผูกขาดตลาดยาเพิ่มขึ้นอีก 1-10 ปี อย่างไร และจะกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติของไทยอย่างไร เพราะกระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าจะต้องเตรียมงบประมาณตั้งแต่ 2,835-288,266 ล้านบาทต่อปี รัฐบาลมีการรองรับอย่างไร เสียหายได้หรือไม่</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>แต่งตั้งผู้บริหารสถาบันวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว กรม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้ง นายมานิต ธีระตันติกานนท์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แทนนายธวัช สุนทรทราจารย์ ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2559 เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคนเดิมที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา</p>	<p>ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอจดหมาย จาก ผู้เคยอยู่ในศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต กล่าวถึงเหตุการณ์ ดร.วันชัย ที่ใช้ปืนจ่อศีรษะตนเอง ว่า ที่จริง กรมสุขภาพจิต ได้เคยลงทุน เป็นล้านๆในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมวิธีเจรจาต่อรองที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาแล้ว ก็มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ และสร้างแนวทางปฏิบัติให้แก่กสุขภาพจิต สิ้นเงินไปอีกหลายล้านบาท ตลอดจนถึงให้มีศูนย์วิกฤติสุขภาพจิตทั่วประเทศ แต่คนในกรมสุขภาพจิตก็ทำงานเหมือนข้าราชการไทย คือถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ ก็จะไม่ทำอะไร กรณีของด็อกเตอร์ผู้ต้องหารายนี้ ก็ได้รับรู้ว่า ไม่มีการนำหลักวิชาการทางสุขภาพจิตมาใช้ในการเจรจาต่อรองเลย ปลอ่ยให้ตำรวจใช้วิธีการแบบบ้านๆ ถ้ามีการประสานงาน นำนักสุขภาพจิตมาปรึกษา ผลการเจรจาอาจมีโอกาสมากขึ้นที่จะสำเร็จได้</p> <p>ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรมสุขภาพจิตหรือไม่ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข การจัดรูปแบบองค์การแบบปัจจุบันนี้ สมควรจะปล่อยเช่นนี้ต่อไปหรือไม่</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>ไทยรัฐ โฟสต์ทูเดย์</p>	<p>ลดช่องถังสี</p> <p>-เสนอข่าว นายไพโร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจสอบร้านขายลดช่องในตลาดสด พลาซ่า 3 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่นำลดช่องใส่ถังสีไปวางบนพื้นและปนเปื้อนสิ่งสกปรกมาจำหน่ายให้กับประชาชน และมีคนถ่ายภาพประจานตามสื่อสังคมออนไลน์ สั่งให้แก้ไขและเปลี่ยนภาชนะที่ใช้</p> <p>ด้านเจ้าของร้านขายลดช่อง ยอมรับอ้างคนงานจากโรงงานนำมาส่งไม่ได้วางบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนที่ถังสีมีคราบเปื้อน เนื่องจากลดช่องทำจากแป้งทำให้เกิดคราบเหลืองติดขอบถัง อย่างไรก็ตาม จะรีบแก้ไขปัญหาโดยจัดหาภาชนะใส่อาหารที่ถูกต้องมาใส่แทนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงษ์ ฤทธิรักษา นพ.สสจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศกิจ และเภสัชพร.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนโชคสมาน ซอย 16 และ 17 ซึ่งมีโรงงานที่ผลิตลดช่องสิงคโปร์ 3 แห่ง โดยพบทั้ง 3 โรงงาน ไม่มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จึงสั่งให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง ยื่นขอใบอนุญาตและปรับปรุงสถานที่ให้ผ่านมาตรฐานโดยด่วน และให้งดผลิตจนกว่าจะได้รับอนุญาต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เตือนประชาชนใช้ถังบรรจุอาหารเสี่ยงรับสารตะกั่ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ ASTVผู้จัดการออนไลน์	อาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาต ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าควรเลือกภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ล้างทำความสะอาดเป็นประจำ
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ โครซิสวีตซ์	<p>บรรจุภัณฑ์อาหารไทย</p> <p>- เสนอบทความ ปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติก หรือ Food Grade หรือ Biodegradable บรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืช ชานอ้อย ใฝ่ ผักตบชวา แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิต หรือการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยการผลิต เช่น กระดาษ เยื่อพืช เยื่อไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานที่ควบคุมและกำกับดูแล ได้แก่ ออย.</p> <p>ออย. กับ สคบ. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและการป้องปรามการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับการบริโภค ขณะนี้พบว่า บรรจุภัณฑ์อาหารจากประเทศจีน เริ่มมีของลอกเลียนแบบจากไทยโดยใช้เยื่อกระดาษเก่าที่มีโลหะหนัก (สารพิษ) มาใส่สารฟอกขาว ซึ่งอาจมีอันตรายจากสารพิษเข้ามาในตลาดของไทย โดยบอกว่าเป็นชานอ้อยและเยื่อพืชต่างๆ เหมือนกัน ทั้งยังมีบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เป็นผู้นำเข้าสินค้าและใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือจากจีน นำกระดาษที่หลีกเลี่ยงการขาย มาผลิตบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก แล้วอ้างว่าเป็น Food Grade ซึ่ง ออย.ต้องเข้ามาดูแลเหมือน FDA ใน US แต่กลับอ้างว่าไม่สามารถห้ามการนำเข้าได้ ขนาดถุงกล้วยแขกยังไม่สามารถห้ามได้เลย แล้วใครจะต้องมีบทบาทในการควบคุม ซึ่งผู้บริโภคยังสับสนกับการทำงานของภาครัฐมาก</p>
มติชน ASTVผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ช่อง 3,5,7, สทท, ThaiPBS, TNN เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก 59</p> <p>- เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ครังสิต ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2559"</p> <p>ในการนี้ ประธานรางวัล "เวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด 2016" รางวัลระดับนานาชาติขององค์การอนามัยโลก แก่บุคคลที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ ได้แก่ นพ.ปิยะสกล รมว.สร. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุน ดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พุทธศักราช 2559-2563 ฉบับที่ 2 และยังสนับสนุนให้มีโครงการเลิกสูบบุหรี่ที่บ้านและคนในกลุ่มผู้สนับสนุนสูบบุหรี่อิสลาม</p> <p>และนพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ได้รับรางวัล Regional Director's Appreciation Award เป็นรางวัลจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก มอบให้สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบโลก สนับสนุนผลักดันให้เกิดนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ</p> <p>นอกจากนี้ ได้ประธานรางวัลมอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม จำนวนทั้งสิ้น 33 ราย</p> <p>ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า "Get redy for plain packaging" หรือ ซองบุหรี่ แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค โดยการจัดทำซองบุหรี่แบบเรียบ เป็นรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบรูปแบบใหม่ ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) ว่าด้วยการบรรจุหีบห่อและติดป้ายแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในการจัดทำซองบุหรี่แบบเรียบ เพื่อลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่</p> <p>- เสนอว่า ประเด็นรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ หาก รมว.สาธารณสุข ผลักดันได้เร็วก็ถือเป็นหน้าตารัฐบาลยุคนี้</p> <p>นอกจากนี้ขอฝาก กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นผู้กำกับกติกาประกาศห้ามสูบบุหรี่ใน "เขตปลอดบุหรี่"ทั้งในที่สาธารณะ, ร้านอาหารกลางแจ้งอ่อนแอในการบังคับใช้ เมื่อบุคลากรไม่พอ ก็ต้องขยันสุ่มตรวจ เช่นในหลายๆประเทศ เจอแล้วจับและปรับหนัก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ปลัด สธ.ย้ำมาตรการ 3 เก็บ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 17,614 คน เสียชีวิต 16 ราย ภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด 8,088 คน รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,552 คน ภาคใต้และภาคเหนือ ภาคละ 2,000 กว่าคน กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมมือประชาชน คุมมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ต่อเนื่องตลอดปี ทำจนเป็นนิสัย ย้ำทุกคนช่วยป้องกันโรคจากยุงลายได้ ทั้งใช้เลือดออก ไวรัสชิคา ไข้วัดช้อยยุงลาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ASTVผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 9 TNN	<p>สธ.ห่วงปัญหารถนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ห่วงปัญหา รถรับ-ส่งนักเรียนผิดประเภท เผยปี 2558 รถนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง เจ็บ 212 เสียชีวิต 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะดัดแปลง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข ทบทวนมาตรการควบคุมกำกับ มาตรฐานคนขับ และตัวรถ ให้ถูกต้องได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ต้องโดยสารเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน</p>
สยามรัฐ M2F มติชน ไทยรัฐ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์	<p>ธุรกิจสปาแฝงบริการทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ขณะนี้พบว่าธุรกิจบริการแอบแฝงนำชื่อสปา นวด เพื่อสุขภาพและเสริมสวย หรือธุรกิจสปา อาทิ สปาพริตตี้ สปาเกย์ ลักลอบให้บริการทางเพศ และมีการโฆษณาทาง เว็บไซต์ที่ล่อแหลม สบส.จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ กทม. ตรวจสอบสถานประกอบการหากพบว่าไม่มีใบรับรองและสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส.ติดในที่เปิดเผย จะดำเนินการตามกฎหมาย เพิกถอนใบอนุญาต หากพบเป็นสปาเถื่อนสั่งปิดทันที</p>
มติชน	<p>อย.เตือนสติกลบรอยเหี่ยวย่น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ตามที่มีโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก “Cirmage Lifting Stick สติกลบรอยเหี่ยวย่น แท่งโบท์อกสติ๊ก” อดตสรรพคุณลดริ้วรอย ยกกระชับผิวดูหน้า เรียงเต่ง ภายใน 1 นาที ทางอย.ได้ตรวจสอบไม่พบการจดแจ้งเครื่องสำอาง ถือเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จะมีการทำ โทษตามกฎหมายต่อไป หากพบพฤติกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556</p>
New)108 สยามรัฐ	<p>เตือนซื้อขายทางเน็ตเสี่ยงเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว โฆษก อย. เตือนวัยรุ่นซื้อขายลดอ้วนจากเน็ต อาจไม่ได้ผลแล้วยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ยืนยันว่าการใช้ยา ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากต้องการลดน้ำหนัก ให้ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย พ่อแม่ ควรมีส่วนช่วยในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำ</p>
ทีวีช่อง สสท	<p>อย.จัดโครงการ “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงผลสำเร็จ การจัดโครงการ “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม” โดยเปิดให้นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์โครงการเข้าประกวดเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน หรือสังคม ซึ่งตำแหน่งโครงการจิตอาสาดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท และจะได้เหรียญจิตอาสา</p>
เดลินิวส์	<p>โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย วัฒนะบุตร ที่ปรึกษางานวิชาการและงานยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่ ร.ต.ศักดิ์ริน ทองมี อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริง แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่คาดว่ามีส่วนสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ เบื้องต้นพบว่าเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อมก่อนวัยอันควร เลยทำให้ประสาทส่วนนี้ ไม่ทำงาน ส่งผลกล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้ ค่อย ๆ ลีบ และเคลื่อนไหว โรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายได้ มีเพียงยา บำรุงเท่านั้น การชะลอความรุนแรงของโรคทำได้ยาก ดังนั้นหากผู้ป่วยเป็นโรคนี้ อันดับแรกคือต้องทำใจยอมรับให้ได้ โดยเฉพาะญาติซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจผู้ป่วย และดูแลสุขภาพให้ดี</p>
มติชน	<p>การพนันออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ในงานประชุมวิชาการ “การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน” จัดโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ สสส. ได้เปิดผลการศึกษาศาสนาการณพฤติกรรมการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558 พบเด็กเริ่มเข้าสู่การพนันที่อายุ 7 ขวบ จากการเล่นไพ่ น้ำเต้า ปูปลา ขณะที่การพนันที่เริ่มและเล่นกันมากที่สุดคือสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาคือหวยใต้ดิน และพนันทายผลฟุตบอล แต่ผลการศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยที่จะเปิดบ่อนคาลิโนและเปิดพนันทายผลฟุตบอลอย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าตอนนี้คือ “การพนันแฝง”</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต เล่าว่า ที่การพนันไม่มีวันหมดไปในประเทศไทย เพราะมันอยู่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างในสื่อหลักและสื่อออนไลน์ ที่ตอนนี้มีการโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเสี่ยงโชครับของรางวัลใหญ่ นี่ถือเป็นการพนันหรือไม่ ที่สำคัญ การที่เด็กและเยาวชนได้เห็น ได้ร่วมกระบวนการเล่นโชค ย่อมมีผลต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สมองด้วยการไปกระตุ้น สมองส่วนอยาก เมื่อถูกกระตุ้นมาก ๆ ก็จะมีผลไปควบคุมสมองส่วนคิด ทำให้ยังเล่นและเล่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่รู้ว่าไม่ดี จนกลายเป็นผู้เสพติดการพนันและเสียนาคตในที่สุด เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ไม่เล่นการพนัน ขณะที่ภาครัฐ อย่างแรกต้องอย่าให้มีโฆษณาลักษณะเสี่ยงโชคมากกว่าขายผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญรัฐต้องให้ความสำคัญเรื่องการพนันออนไลน์ เทียบเท่าเรื่องความมั่นคงของประเทศ สำหรับใครที่เสพติดการพนันไปแล้วอยากเลิก สามารถโทรขอคำปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ไทรโง่ง ขยายข่าว</p>	<p>แอฟพลดพุง -เสนอข่าว นพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. เปิดตัวโครงการ ลดพุง ลดโรค ชีวิตใหม่ใน 60 วัน (60 DAY BEST OF ME) เนื่องจากมีคนไทยป่วยเป็นโรคอ้วนสูงถึง 4 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงจัดทำแอฟพลีเคชั่น 60 DAY BEST OF ME เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ</p>	<p>ชม รพ.บ้านโป่ง -เสนอข่าว ผู้ป่วยฝากชมเจ้าหน้าที่ห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดูแลคนไข้ดูจรรยาบรรณ เอาใจใส่ สอนวิธีกายบำบัดด้วยความเต็มใจ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>หนอนบุกโรงเรียน -เสนอข่าว นางรับพรดี วัดตมณี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พาผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบหนอนบังคืบจำนวนมากไต่ย้วยไปทั่วทั้งโรงเรียน รวมทั้งตามต้นไม้ ผนังห้องเรียน ในห้องน้ำ บางตัวก็ซุกไยห้อยตัวลงมาจากเพดาน ครูและนักเรียนผวากลัวเกิดอาการคัน ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ จึงต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัด แต่เด็กนักเรียนเกิดอาการแพ้จึงหยุด ทำให้หนอนเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆ ขณะที่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ แนะนำให้ใช้น้ำฉีดไม่ให้ตัวหนอนบุกขึ้นอาคารเรียนก่อนนำไปทิ้ง</p>
<p>เดลินิวส์,เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>“ป่วยประหลาด”แมลงผุดในผิวหนัง -เสนอข่าว นายวิชณุ แซ่ไคว่ อายุ 39 ปี อาชีพหาปลาในคลองท่าไช้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ป่วยด้วยโรคประหลาด มีเม็ดผดผื่นคันขึ้นตามลำตัว แขนและขา โดยเมื่ออากาศร้อนจะเกิดอาการคันมาก และมีแมลงผุดออกมาจากบริเวณตุ่มแผลบนร่างกาย ซึ่งเวลาที่แมลงจะผุดออกมา จะมีอาการเจ็บปวด หากแมลงตัวใหญ่หน่อยก็จะมึลือตออกตามมาด้วย จึงเดินทางไปหาหมอที่ รพ.พุทธโสธร ก่อนหน้านั้น และหมอบอกว่า อาจเกิดจากน้ำสกปรก หรือมีตัวไร เฝ็บเกาะตามตัว จึงให้ยากิน ยาทา กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน แต่เวลาผ่านไปกว่า 1 อาทิตย์ อาการก็ไม่ดีขึ้น จึงนำแมลงที่เก็บมาหลังผุดออกมาจากผิวหนังมาหาหมออีกครั้ง และรู้สึกสบายใจขึ้นมากกว่าเดิม ที่แพทย์นำตัวอย่างแมลงไปตรวจสอบเพื่อหาวิธีรักษาอย่างจริงจัง</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ทลายโรงงานเหล้าเถื่อน -เสนอข่าว สรรพสามิตสืบทราบ ย่านบางบอน ผังธนาฯ มีโรงงานเหล้าเถื่อนผลิตจากน้ำตาลและยีสต์ ต้ม กลั่น บรรจุ แกลลอนขาย คนปรุงเหล้าให้การว่าเรียนรู้วิธีจากอินเทอร์เน็ต ลูกค้ำมารับซื้อแกลลอนละ 800 บาท ไปแยกขายขวดละ 120 บาท คนต้มคือแรงงาน แท็กซี่ และคนต่างด้าว จนท.จึงตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ทั้งนี้เหล้าเถื่อน จะมีสารตะกั่วและสารหนูปนเปื้อน หากดื่มในปริมาณมากร่างกายจะได้รับอันตรายถึงขั้นตาบอดได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บ้านเมือง,ข่าวสด,คมชัด ลึก</p>	<p>ดอน จมูกบานทรุดมะเร็งดับ -เสนอข่าว นายเล็ก เพียรเกิดวิทย์ หรือ ดอน จมูกบาน ต้องต่อสู้กับมะเร็งดับมานานกว่า 6 ปี ล่าสุดอาการทรุดจนต้องเข้ารับการรักษาภายในห้องไอซียู โรงพยาบาลบางพลี เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ แพทย์เผยให้การักษาแบบประคับประคองตามอาการให้มากที่สุด แต่จะดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้เอง พร้อมขอบริจาคเลือดกรุ๊ปโอ ด้านลูกชายแจ้งผู้มีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือค่ารักษา ติดต่อบริจาคผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีชื่อ “ดอน จมูกบาน” ได้</p>
<p>ไทยโพสต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ไวรัสซิกา -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ออกคำแนะนำใหม่ เตือนผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศที่มีไวรัสซิการะบาดควรมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 8 สัปดาห์หลังเดินทางกลับ WHO ได้ปฏิเสธคำเรียกร้องของแพทย์นานาชาติ 150 คน ที่ขอให้เปลี่ยนสถานที่จัดโอลิมปิก หรือให้เลื่อนการแข่งขัน โดยอ้างว่าการเลื่อนหรือย้ายสถานที่จัดงาน ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดความเสี่ยงของการระบาด</p>